

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM TÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số /UBND-NN
V/v khắc phục thiệt hại,
khôi phục sản xuất sau bão
số 3 (YAGI)

Cẩm Tân, ngày 13 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: - Các đồng chí Trưởng thôn trong toàn xã
- Thành viên Ban chỉ đạo sản xuất xã phụ trách các đơn vị;
- Giám đốc HTXDV Nông nghiệp Cẩm Tân.

Qua kiểm tra thực tế, hiện nay còn nhiều diện tích lúa và cây trồng vụ Thu Mùa đã chín nhưng chưa thu hoạch, một số diện tích bị đổ ngã bị ngập úng ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng. Tổng diện tích thu hoạch vụ Thu Mùa đến ngày 11/9 toàn xã là 52,5 ha/200,93 ha lúa (đạt 26,15%); Tổng diện tích cây màu vụ thu trên đất bãi đã thu hoạch là 43/54ha (đạt 79,6%); Tổng diện tích Ngô vụ đông trên đất bãi đã gieo tủa 43/54ha (đạt 79,6% KH). Trước tình hình trên, để khắc phục kịp thời những ảnh hưởng do bão số 3 (YAGI) gây ra; đồng thời bảo vệ sản xuất vụ Thu Mùa, cây trồng vụ Đông 2024 trước những hiện tượng bất lợi do thời tiết gây ra trong thời gian tới. Chủ tịch UBND xã đề nghị các đồng chí Trưởng thôn, thành viên BCD sản xuất phụ trách các đơn vị, Giám đốc HTX dịch vụ tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với lúa và cây trồng vụ Thu Mùa 2024; Cây trồng vụ đông trên đất bãi đã gieo tủa: Tiếp tục tuyên truyền, vận động, huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung thu hoạch triệt để diện tích lúa đã chín và các cây trồng khác đã đến thời điểm thu hoạch, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để bảo vệ năng suất, sản lượng. Tiêu cạn nước mặt ruộng, toàn bộ mặt nước đê ở tất cả các hệ thống mương tiêu, bai, đập để tạo thuận lợi cho việc thu hoạch lúa và tiến hành gieo trồng các cây trồng khác ở vụ đông. Đối với diện tích lúa chưa đủ điều kiện để thu hoạch bị đổ ngã, cần khẩn trương dựng, bó thành chù, không để hạt lúa bị ngâm nước; Đối với rau màu các cây trồng khác bị đổ cần dựng lên đồng thời tiến hành các biện pháp chăm sóc như: phun phân bón lá, các chế phẩm vi lượng,... cho cây nhanh phục hồi và chăm dậm đối với diện tích Ngô đông trên đất bãi đã gieo tủa bị ngập lụt đảm bảo mật độ cây trồng; khi đất khô ráo tiến hành xới xáo, phá váng, vun gốc kịp thời để tạo độ thoáng cho đất tránh bị nghẹt rễ và kết hợp bón bổ sung phân lân, NPK,...

2. Đối với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm: Tập trung thu hoạch nhanh, gọn đối với loại quả đã đủ tuổi thu hoạch; đồng thời chỉ đạo người dân tiến hành cắt, tỉa tán, dọn vệ sinh tạo thông thoáng cho vườn cây công nghiệp, cây ăn quả để đề phòng bão lớn, lũ, ngập úng. Sau bão, lũ, ngập úng cần khẩn trương đào mương ở các mặt luống để thoát nước; xới xáo, phá váng để rễ cây được thông thoáng và triển khai các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân để

phục hồi vườn cây. Đồng thời, chủ động nguồn giống, vật tư để tiến hành trồng dặm hoặc trồng tái canh các diện tích bị thiệt hại.

3. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch gieo trồng cây màu vụ đông năm 2024-2025: Khi thời tiết thuận lợi, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tích cực sản xuất vụ đông trên đất 2 lúa, khuyến cáo nhân dân lựa chọn các loại giống ngắn ngày như: DK 6919; CP 511; CP 519; Ngô nếp; Khoai lang và cây rau màu các loại. Đối với thôn Do Trung, hiện diện tích Ngô bãi chưa thu hoạch, cần tập trung chỉ đạo nhân dân khẩn trương thu hoạch và tiến hành gieo tía cho kịp thời vụ.

4. Cán bộ được tập thể BCH đảng bộ, BCĐ sản xuất xã phân công chỉ đạo đơn vị thường xuyên bám sát cơ sở để nắm tình hình sản xuất, chủ động tham mưu kịp thời cho tập thể về các giải pháp thực hiện phù hợp, đồng thời báo cáo kết quả, khó khăn về BCĐ xã (Qua công chức Địa chính nông nghiệp) để tổng hợp.

Đề nghị các Trưởng thôn, thủ trưởng các ban ngành trong xã; các thành viên ban chỉ đạo sản xuất; Giám đốc HTX dịch vụ nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Minh Chung